

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” Tháng 10/2024 trên địa bàn xã Tân Tiến

Thực hiện Kế hoạch số 2694/KH-UBND, ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Định về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” Tháng 10/2004 trên địa bàn huyện Trảng Định. UBND xã Tân Tiến ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” Tháng 10/2024 trên địa bàn xã với nội dung, như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong tổ chức thực hiện Luật Người cao tuổi và trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần; ưu tiên giúp đỡ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

##### 2. Yêu cầu

Việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Năm” năm 2024 tại cơ quan, đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả; các hoạt động tập trung hướng về cơ sở; đảm bảo cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Các cấp, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi” của cơ quan, đơn vị với các hoạt động thiết thực. Khuyến khích, vận động các cấp, các ngành, Hội Người cao tuổi và người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

#### II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2024

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 có chủ đề: **“Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.**

#### III. NỘI DUNG THÁNG HÀNH ĐỘNG

##### 1. Hoạt động truyền thông

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi; chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; mục đích, ý nghĩa của

“Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Trên hệ thống đài truyền thanh, loa phát thanh, kết hợp truyền thông trực quan như treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng.

Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi. Công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 với chủ đề **“Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”**.

Tuyên truyền nhân rộng, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình người cao tuổi “Tuổi cao - Gương sáng”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

## **2. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ người cao tuổi**

### **2.1. Công tác chăm sóc người cao tuổi**

Văn hóa-Xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi xã thường xuyên rà soát, nắm tình hình, lập danh sách người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn quản lý để tham mưu cấp ủy, chính quyền xem xét cân đối ngân sách, bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, thực hiện các hoạt động hỗ trợ thiết thực đảm bảo 100% người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được quan tâm chăm sóc.

Tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa vào cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp của tỉnh. Khuyến khích các cơ quan, các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, sức khỏe yếu, không tự phục vụ trên địa bàn quản lý.

Hội Người cao tuổi xã: Thực hiện tốt việc vận động xã hội chung tay đóng góp phát triển Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động. Trong đó ưu tiên người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

### **2.2. Công tác phát huy vai trò người cao tuổi**

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, theo hướng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập, thành lập mới các câu lạc bộ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và nguyện vọng của người dân.

Duy trì và thành lập mới các Câu lạc bộ dưỡng sinh, Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở cơ sở, lồng ghép tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi.

Tạo điều kiện, động viên cán bộ, hội viên hội người cao tuổi trên địa bàn toàn huyện tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tham gia phát triển kinh tế tại gia đình và địa bàn...

### **3. Tổ chức hoạt động nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” tháng 10/2024**

Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành đoàn thể xã tổ chức hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 với chủ đề **“Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”** gắn với chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm như: Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10, Kỷ niệm ngày thành lập tỉnh (04/11)... bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm khẳng định vị trí và phát huy vai trò của người cao tuổi, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết, ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10).

Phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng cho người cao tuổi tham gia các giải thể thao do các cấp tổ chức.

Thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2024; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

## **IV. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

### **1. Tháng 6/2024**

Hội Người cao tuổi triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 với chủ đề **“Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”** đến cơ sở.

Tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, vấn đề “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” tới các thôn bản.

Rà soát, nắm chắc đối tượng người cao tuổi; tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

### **2. Từ tháng 7 đến hết tháng 9/2024**

Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo yêu cầu, quy định.

Tiếp tục triển khai tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, vấn đề “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi” tới các thôn.

Nhân dịp ngày 27/7 tổ chức các hoạt động: Thăm hỏi, tặng quà, khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đối với người cao tuổi.

### **3. Trong tháng 10 năm 2024**

Tổ chức đợt cao điểm “Tháng hành động vì người cao tuổi”, tập trung vào các nội dung: Thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Khám, tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi; mổ mắt thay thủy tinh thể giải phóng mù lòa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của người cao tuổi.

## **V. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

1. Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp.
2. Các nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Văn hóa - Xã hội phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội**

- Chủ trì, tham mưu cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn xã.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

### **2. Văn hóa - Xã hội phụ trách thông tin truyền thông**

Tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao dành cho người cao tuổi trên địa bàn xã nhân “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” và kỷ niệm “Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10” phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương, gia đình và điều kiện thực tế tại địa phương.

Nghiên cứu, lồng ghép có hình thức tổ chức tôn vinh các cặp vợ chồng người cao tuổi sống thủy chung, hạnh phúc phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương và gia đình.

Tăng cường tuyên truyền Luật Người cao tuổi, các chính sách liên quan và những thách thức của quá trình già hóa dân số hiện nay trong “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024; tuyên truyền phổ biến kiến thức về tự chăm sóc nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, tư vấn, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình người cao tuổi; tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã

### **3. Trạm Y tế xã**

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND, ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2025.

Hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy

định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT, ngày 15/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thông tư số 96/2018/TT-BTC, ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Phối hợp Hội Người cao tuổi tổ chức khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” trên địa bàn.

#### **4. Tài chính - kế toán xã**

Phối hợp với Văn hóa - Xã hội quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

#### **5. Tư pháp - Hộ tịch xã**

Chủ trì, phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đối với người cao tuổi nhằm nâng cao kiến thức của người cao tuổi và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chăm lo cho người cao tuổi. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

#### **6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã**

Phối hợp triển khai hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024; tổ chức phát động thi đua thực hiện tốt Luật Người cao tuổi và vận động người dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, tối thiểu nhận chăm sóc một người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, phát huy vai trò người cao tuổi.

#### **7. Hội Người cao tuổi**

Phối hợp với Văn hóa - Xã hội và các ban ngành của xã liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao, thăm hỏi tặng quà người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phù hợp, bổ ích cho người cao tuổi.

Hướng dẫn các chi Hội Người cao tuổi thôn triển khai, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò của người cao tuổi, “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi”.

UBND xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - dân tộc huyện;
- Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của xã;
- Công chức có liên quan;
- Trạm y tế xã;
- Hội người cao tuổi xã;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hứa Hữu Tường**